



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลมะเร็ंगลพบุรี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๖	นางสาวสุดารัตน์ พงษ์แขก
๒	๐๐๓	นางสาวเบญจพร นำเจริญสุข
๓	๐๐๕	นางสาวสุรัสวดี มาจรัสเพชร

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ตามประกาศนี้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมผลตรวจสุขภาพ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น ๕ ตึกอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็ंगลพบุรี และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการขอรับการจัดจ้าง สำหรับตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเมธี วงศ์เสนา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ंगลพบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

ตรวจสอบสุขภาพก่อนปฏิบัติงานของบุคลากรบรรจุใหม่

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	กลุ่มเสี่ยง	รายการตรวจ	หมายเหตุ
๑	พนักงาน ช่วยการพยาบาล	-	- กลุ่มเสี่ยงสัมผัสยาเคมี - กลุ่มเสี่ยงสัมผัสรังสี - กลุ่มเสี่ยงสัมผัสเลือด - กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสารคัดหลั่ง - กลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้มารับบริการที่เสี่ยงต่อการ รับเชื้อไวรัสโรค	๑. ชั่งน้ำหนัก ๒. วัดส่วนสูง ๓. คำนวณค่าดัชนีมวลกาย ๔. วัดความดันโลหิต ๕. CBC ๖. Anti HIV ๗. HBsAg ๘. HBsAb ๙. ภูมิเลือด ๑๐. ตรวจหาสารเสพติด ๑๑. CXR (ถ้ามีผล CXR ไม่เกิน 1 เดือน ไม่ต้อง CXR สามารถใช้ผลเดิม มาขึ้นที่งานทรัพยากรบุคคลได้ แต่หาก CXR ผิดปกติ ต้องตรวจ AFB ด้วย)	พนักงานราชการ

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมีผลการตรวจสอบสุขภาพก่อนปฏิบัติงาน มาส่งในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ หากท่านไม่นำผลการตรวจสอบสุขภาพ มาส่งจะถือว่าท่านสละสิทธิ์